

BÁO CÁO

Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới

Phần thứ nhất**KẾT QUẢ 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT**

Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BCĐ ngày 15/3/2018 của Ban chỉ đạo Trung ương về sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới (viết tắt Nghị quyết số 25-NQ/TW); Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo kết, như sau:

I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Tỉnh Hưng Yên nằm ở trung tâm đồng Bằng sông Hồng, có diện tích tự nhiên 926,03 km², dân số trên 1,2 triệu người; có 9 huyện, 01 thành phố, 161 xã, phường, thị trấn; Đảng bộ tỉnh có 14 đảng bộ trực thuộc, 605 tổ chức cơ sở đảng, trên 65.000 đảng viên. Trong 5 năm qua, việc triển khai thực hiện công tác dân vận là nội dung trọng tâm trong các hoạt động xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng từ đó đã góp phần quan trọng để tỉnh Hưng Yên phát triển khá toàn diện. Năm 2017, kinh tế (GRDP) tăng trưởng 8,45%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, lần đầu tỷ trọng công nghiệp - xây dựng của tỉnh đạt trên 50% (51,01%), thương mại - dịch vụ 38,06%, nông nghiệp - thủy sản 10,93%; thu ngân sách đạt 12.015 tỷ đồng; tổng sản phẩm bình quân đầu người (GRDP/người) đạt 49,3 triệu đồng. Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) đạt nhiều kết quả: toàn tỉnh có 87/145 (đạt 60%) xã đạt chuẩn NTM; trung bình đạt 17,7 tiêu chí/xã. Huyện Mỹ Hào được công nhận đạt tiêu chuẩn đô thị loại 4 và đang trình công nhận huyện đạt chuẩn NTM. Đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các tầng lớp nhân dân trong tỉnh phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào công cuộc Đổi mới. Các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn phấn khởi trước sự quan tâm thăm hỏi, động viên, tặng quà của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể nhân các ngày lễ Tết. Nhân dân tích cực tham gia phong trào xây dựng NTM, các hoạt động nhân đạo từ thiện và hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục, thể thao.

Tuy nhiên, cùng với những thuận lợi do kinh tế, xã hội mang lại, công tác vận động quần chúng của tỉnh còn phải đối mặt không ít khó khăn thách thức: Cơ cấu lao động có sự dịch chuyển nhanh, nhất là lao động ở khu vực nông thôn ra thành thị. Quy hoạch cơ sở hạ tầng ở một số nơi thiếu đồng bộ; chính sách đền bù giải phóng mặt bằng còn nhiều bất cập. Bên cạnh đó, những vấn đề về tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của nông dân còn khó khăn; vấn đề giải quyết việc làm và ô nhiễm môi trường đang là vấn đề cần phải tập trung giải quyết. Một bộ phận nông dân chưa yên tâm sản xuất vì sản phẩm nông nghiệp khó tiêu thụ, giá cả bấp bênh. Những khó khăn, thách thức đó đang là những vấn đề đặt ra cho các cấp, các ngành và cho công tác vận động quần chúng hiện nay.

II- CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI

Quán triệt thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW; Hướng dẫn số 81-HD/BTGTW ngày 15/5/2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)”; Công văn số 191-CV/BDVTW ngày 20/6/2013 của Ban Dân vận Trung ương về triển khai thực hiện Nghị quyết số 25- NQ/TW. Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh quán triệt, triển khai Nghị quyết số 25-NQ/TW và thảo luận thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW; ngày 12/8/2013, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình hành động số 24-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW (Chương trình hành động số 24-CTr/TU); UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 24/9/2013 thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy Hưng Yên thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới (Kế hoạch số 147/KH-UBND). Sau hội nghị của Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đã tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân; 100% các đơn vị, địa phương đã xây dựng văn bản, kế hoạch, chương trình hành động để thực hiện phù hợp với tình hình, đặc điểm và yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.

Ngày 16/01/2015 BTV Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 1533-QĐ/TU về giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và Chương trình hành động số 24-CTr/TU; sau giám sát BTV Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 1373-TB/TU ngày 10/4/2015 về kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW; Chương trình hành động số 24-CT/TU, trong đó chỉ rõ kết quả đạt được, những khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW; Chương trình hành động số 24-CT/TU, đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh và chủ động hơn trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và Chương trình hành động số 24-CT/TU.

III- KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1- Đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, quan điểm

1.1 - Việc thực hiện 4 mục tiêu

Những năm qua, quán triệt thực hiện các quan điểm, chủ trương, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng, nhà nước về công tác dân vận, Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã lãnh đạo hệ thống chính trị thực hiện tốt nhiệm vụ dân vận, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân. Duy trì thực hiện Quyết định số 1115-QĐ/TU, ngày 09/9/2010 của BTV Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị tỉnh Hưng Yên; trong đó, quy định 6 tháng, hằng năm, Thường trực Tỉnh ủy giao ban công tác dân vận với Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, MTTQ và lãnh đạo một số các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; quy định cơ chế tham gia ý kiến của các cơ quan Nhà nước khi cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng về công tác dân vận. Những chủ trương của cấp ủy các cấp, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của tầng lớp nhân dân đều được lấy ý kiến tham gia của Ban Dân vận, MTTQ và các đoàn thể nhân dân trước khi ban hành. Khi ban hành các chủ trương, chính sách có tính chất quan trọng, liên quan trực tiếp đến quyền lợi, trách nhiệm của đông đảo nhân dân đều được các cơ quan chức năng công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến tham gia của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu giúp BTV Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện trên lĩnh vực công tác dân vận như: Tiếp tục thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 05/5/2011 về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2011- 2015” (Đề án số 01); xây dựng Đề án số 02 - ĐA/TU ngày 15/8/2016 về nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp giai đoạn 2016 - 2020 (Đề án số 02); công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới (NTM); phong trào thi đua “Dân vận khéo”; thực hiện QCDC ở cơ sở; kiện toàn và triển khai đồng bộ các Ban chỉ đạo QCDC ở cơ sở, công tác tôn giáo...; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; theo dõi, hướng dẫn, triển khai thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Hưng Yên, trọng tâm là vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về công tác dân vận; quán triệt, thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội (Quyết định 217) và Quyết định số 218 -QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về ban hành Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền (Quyết định 218); các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai, kiểm tra, sơ kết, tổng kết một

số nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức, thanh niên, phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân, công tác tôn giáo; tham gia chỉ đạo tổ chức Đại hội MTTQ các cấp và các tổ chức đoàn thể, hội quần chúng theo nhiệm kỳ.

Hệ thống Dân vận các cấp đã tích cực tham mưu với cấp ủy cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của cấp ủy về công tác dân vận, về công tác mặt trận, đoàn thể, tôn giáo và QCDC ở cơ sở thành chương trình hành động, kế hoạch của địa phương, cơ quan, đơn vị và phối hợp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện; quan tâm hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện công tác phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận, đoàn thể trong công tác dân vận.

Quán triệt quan điểm của Đảng "Đại đoàn kết là sự nghiệp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị mà hạt nhân lãnh đạo là các tổ chức đảng, được thực hiện bằng nhiều biện pháp, hình thức, trong đó có chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước có ý nghĩa quan trọng hàng đầu"; nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác vận động quần chúng nhân dân, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. BTV Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, cơ chế về công tác vận động quần chúng, về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, giảm nghèo bền vững, củng cố, giữ vững quốc phòng - an ninh phù hợp với thực tiễn ở từng địa phương, đơn vị, cơ sở. Cấp ủy các cấp trong tỉnh thường xuyên tổng kết hoạt động thực tiễn để bổ sung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể ngày càng vững mạnh. Quyền làm chủ của nhân dân được coi trọng, từng bước động viên và phát huy được tiềm năng và sức sáng tạo của nhân dân trong các hoạt động ở cộng đồng và trong toàn xã hội.

Bên cạnh đó, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện và thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện, đồng thời, kịp thời tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận. Nhất là trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khoá VI) về đổi mới công tác vận động quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân; Nghị quyết số 25-NQ/TW; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khoá IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". Căn cứ vào tình hình thực tiễn, Tỉnh ủy xây dựng và ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch về lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai công tác vận động quần chúng⁽¹⁾. Lãnh đạo xây

⁽¹⁾ Quyết định số 184-QĐ/TU, ngày 25/2/2016 về Quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền cấp tỉnh trong việc tiếp thu góp ý của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Thông báo số 140-TB/TU, ngày 22/3/2016 về việc ban hành Quy chế (tạm thời) mối quan hệ phối hợp công tác giữa tổ trưởng tổ dân vận với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trong lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; Kế hoạch số 07-KH/TU, ngày 25/11/2015 về triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Kế hoạch số 16-KH/TU, ngày 21/4/2016 triển khai Kết luận số 120 - KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; Công văn số 276-CV/TU, ngày 08/7/2016 về việc triển khai thực hiện Kết luận số 03-KL/TW, ngày 13/5/2016 của Ban Bí thư Trung ương; Thông báo số 396 - TB/TU, ngày 28/11/2016 về việc sửa

dụng chính quyền, các tổ chức đoàn thể cơ sở trong sạch vững mạnh. Tập trung chỉ đạo thực hiện 3 khâu đột phá Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh: Tập trung thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp có giá trị tăng cao, hiện đại; huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và đô thị, nhất là xây dựng giao thông; thực hiện công tác đào tạo, đánh giá, sử dụng cán bộ và đẩy mạnh luân chuyển cán bộ giữa các cấp, luân chuyển ở các ngành trong cùng cấp”. Lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề về nảy sinh trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động các hội, đoàn thể. Những nơi có vấn đề nổi cộm, cấp ủy tập trung giải quyết với phương châm tuyên truyền, vận động, thuyết phục là chính. Cấp ủy các cấp có nhiều chủ trương, biện pháp chỉ đạo cụ thể nhằm tăng cường và đổi mới công tác dân vận, tạo được sự chuyển biến tích cực trong Đảng cả về nhận thức và hành động. Nhìn chung, các chủ trương, quy định của tỉnh phù hợp với thực tiễn; coi trọng tâm tư nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân, nên đã giành được những kết quả quan trọng trong việc thực hiện và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

BTV Tỉnh ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác dân vận, trọng tâm đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Các cấp chính quyền đã quan tâm thường xuyên chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; tập hợp quần chúng, huy động sức mạnh đoàn kết toàn dân, vận động quần chúng nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; các hình thức tập hợp nhân dân được đa dạng hóa, tăng cường nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình hoạt động có hiệu quả, gương người tốt, việc tốt ở khu dân cư; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, trọng tâm là thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; xây dựng “Khu dân cư 3 không”; thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào “nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động

đôi quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; thôn, tổ dân phố; Thông báo kết luận số 227- TB/TU, ngày 06/7/2016 về tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện Đề án số 01...; Thông báo số 666 – TB/TU thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kế hoạch khảo sát, đánh giá kết quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp đối với sự hài lòng của người dân và tổ chức trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2017; Quyết định 1158-QĐ/TU ngày 15/5/2018 ban hành Quy định việc các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; các chỉ thị, thông báo về lãnh đạo, chỉ đạo đại hội theo nhiệm kỳ của các đoàn thể, hội quần chúng. Thành lập, kiện toàn và chỉ đạo hoạt động của các BCĐ về thực hiện QCDC ở cơ sở, công tác tôn giáo; phong trào thi đua “Dân vận khéo”; Đề án 61...

sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với xây dựng gia đình đạt 4 chuẩn mực “No ảm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” và thực hiện cuộc vận động “5 không, 3 sạch”; phong trào thanh niên “xung kích phát triển KT - XH và bảo vệ Tổ quốc, “đồng hành với thanh niên trên đường lập thân, lập nghiệp”; phong trào “lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “thi đua học tập, nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển”, phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; phong trào “cụu chiến binh gương mẫu” phát huy bản chất “Bộ đội cụ Hồ”... Kết quả các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần động viên và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

1.2- Việc thực hiện 5 quan điểm

Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã cụ thể hoá các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực thành các chương trình hành động, các đề án; chỉ đạo chính quyền ban hành kế hoạch để tổ chức thực hiện phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương; tăng cường công tác quản lý, điều hành gắn với cải cách thủ tục hành chính và thực hiện QCDC ở cơ sở. Thông qua thực hiện QCDC đã phát huy được quyền làm chủ của nhân dân trong giám sát và tham gia xây dựng chính quyền, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương, thực hiện chủ trương “nhà nước và nhân dân cùng làm” trong làm đường giao thông nông thôn, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, công tác từ thiện xã hội... đạt được nhiều kết quả.

Cấp ủy các cấp đã thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Quy chế công tác dân vận, tăng cường phổ biến, quán triệt, hướng dẫn triển khai, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng và kịp thời giải quyết những kiến nghị hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Chăm lo củng cố kiện toàn tổ chức, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện tốt việc công khai các nội dung: các chủ trương, quan điểm, giải pháp, chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận... của Trung ương; kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là các quy chế, quy định của Đảng về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Trung ương 4 khóa XII; kết quả kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kết quả tiếp thu ý kiến của nhân dân góp ý; nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức... Nhân dân bàn, đóng góp ý kiến vào: dự thảo phát triển kinh tế - xã hội, việc quy hoạch và xây dựng các dự án trên địa bàn; dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, văn kiện Đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2015 - 2020), dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai năm 2003... Nhân dân giám sát: việc thực hiện các chủ trương, quan điểm, giải pháp, chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của đảng viên nơi cư trú... Hàng năm, các đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với

tình hình, nhiệm vụ chính trị của mình; tổ chức hội nghị triển khai thực hiện lồng ghép trong các cuộc họp dân, cán bộ, nhân viên đơn vị; xây dựng và thực hiện công khai minh bạch nhiều nội dung liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của công dân, bằng nhiều hình thức như thông qua phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở, nhà văn hóa, cụm dân cư giúp cho người dân hiểu rõ và thực hiện tốt hơn các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các xã, phường, thị trấn đều đã xây dựng tủ sách pháp luật và trang bị nhiều đầu sách các loại để phục vụ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Chính quyền các cấp tăng cường chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính, thực hiện công khai, dân chủ, mở rộng việc lấy ý kiến nhân dân. Năm 2013, UBND tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến công khai, rộng rãi của các tầng lớp nhân dân góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Luật Đất đai (sửa đổi), Bộ Luật Dân sự (sửa đổi),...; triển khai thực hiện Quyết định số 217 và Quyết định số 218 của Bộ Chính trị; tăng cường thực hiện 03 Nghị quyết chuyên đề của BTV Tỉnh ủy để khắc phục các hạn chế sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); quan tâm thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh... Chỉ đạo các cơ quan hành chính nhà nước đổi mới lề lối làm việc, chấn chỉnh thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đối với người dân. Tăng cường công tác đối thoại trực tiếp với nhân dân, giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Công tác dân vận của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đạt nhiều kết quả tích cực; công tác tôn giáo được quan tâm thực hiện, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh việc thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương; đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân thông qua các mô hình, các câu lạc bộ hướng về cơ sở; vận động nhân dân tham gia chương trình xây dựng NTM, dồn thửa đổi ruộng đất nông nghiệp. Rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi với người có công; quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp đã chủ động phối hợp với Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND xây dựng, thực hiện các Quy chế phối hợp công tác; tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, các dự thảo luật theo quy định; tham gia hoạt động giám sát, phản biện xã hội trên địa bàn tỉnh, đồng thời làm tốt công tác bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên, người lao động, góp phần thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực HĐND chỉ đạo tổ chức tốt việc tiếp xúc cử tri và phản ánh những ý kiến của cử tri với Quốc hội và HĐND các cấp.

Trước mỗi kỳ họp, HĐND tỉnh đều phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri theo Luật định; năm 2017, tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh

tiếp xúc cử tri 02 cuộc tại 17 điểm ở 10 huyện, thành phố với sự tham gia của 2.054 cử tri với 101 ý kiến phát biểu phản ánh. Phương thức hoạt động của HĐND tiếp tục có nhiều đổi mới, nhất là về trả lời chất vấn của lãnh đạo các sở, ban, ngành tại các kỳ họp tập trung vào các vấn đề đang được nhân dân quan tâm; thực hiện tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu và phê chuẩn; ban hành Nghị quyết về việc quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu phố; phát huy vai trò tham gia giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc xây dựng và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quyết định các chương trình phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề quan trọng của địa phương.

UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các văn bản pháp luật và các chính sách hỗ trợ các xã thực hiện dồn thửa, đổi ruộng đất nông nghiệp, xây dựng NTM; ký kết Chương trình phối hợp số 01- CTr/BDVTU - BCSĐUBND giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về công tác dân vận đến năm 2021; Kế hoạch số 08-KH/BDVTU-BCSĐUBND ngày 09/4/2018 thực hiện Chương trình phối hợp số 01-CTr/BDVTU-BCSĐUBND giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh năm 2018 - “Năm Dân vận chính quyền” và các chương trình phối hợp công tác với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới (Chỉ thị số 16/CT-TTg) gắn với việc triển khai thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Công tác cải cách thủ tục hành chính được tăng cường, đạt được những kết quả tích cực, theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp và người dân. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước từng bước được nâng lên; tinh thần, thái độ, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc phục vụ doanh nghiệp, nhân dân có chuyển biến tích cực.

Các cơ quan tư pháp thực hiện việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật và ý thức tuân thủ pháp luật trong nhân dân. Tiếp tục thực hiện cải cách tư pháp, thực hiện tranh tụng tại phiên tòa theo luật định, bảo đảm công tác điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để oan sai, không để lọt tội phạm; bảo đảm quyền tự do, dân chủ của công dân trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án theo quy định của pháp luật. Lực lượng vũ trang tỉnh đẩy mạnh công tác dân vận gắn với tham gia phát triển kinh tế - xã hội; tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; tích cực tham gia công tác cứu trợ, giúp đỡ nhân dân trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng NTM; thực hiện chính sách hậu phương quân đội, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc và củng cố, tăng cường khối đoàn kết quân - dân; tham mưu giải quyết có hiệu quả nhiều vụ việc phức tạp nảy sinh, nhất là trong công tác tôn giáo, công tác đền bù và giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, cơ sở.

2- Kết quả thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp

2.1- Nâng cao nhận thức, thống nhất quan điểm, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí công tác dân vận trong tình hình mới.

Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp thường xuyên chỉ đạo các ban, ngành MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội đổi mới nội dung công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận; các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và các văn bản của tỉnh về công tác dân vận.

Ban Dân vận Tỉnh ủy tích cực tham mưu BTV Tỉnh ủy chỉ đạo về việc tiếp tục thực hiện Đề án số 01; Đề án số 02 đạt được một số kết quả như: Biên soạn 06 số Sổ tay thực hiện QCDC ở xã, phường, thị trấn; 01 cuốn Kỷ yếu kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2015), tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2010 - 2015. Phối hợp với Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh xây dựng Đề cương bài giảng "Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện QCDC ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2011 - 2015" để thống nhất áp dụng trong việc giảng dạy, tập huấn về QCDC ở cơ sở trong hệ thống các trung tâm bồi dưỡng chính trị toàn tỉnh và Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh; 02 tập đề cương bài giảng; cuốn 1: Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong giai đoạn hiện nay để giảng dạy tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh; cuốn 2: nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện, thành phố tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn hiện nay để giảng tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố. Phối hợp với Đài PT - TH Hưng Yên ký kết ban hành Kế hoạch xây dựng chuyên mục “QCDC ở xã, phường, thị trấn” trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hưng Yên, từ năm 2013 đến nay. Phối hợp với Báo Hưng Yên ký kết ban hành Kế hoạch xây dựng chuyên mục “QCDC ở xã, phường, thị trấn” trên Báo Hưng Yên từ năm 2014 đến nay. Xuất bản Thông tin Dân vận Hưng Yên số ra hàng quý. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng NTM, tổ chức 01 cuộc thi viết “Cán bộ dân vận với công tác bảo vệ môi trường nông thôn Hưng Yên năm 2012”; 02 Hội thi “Cán bộ dân vận với công tác bảo vệ môi trường tỉnh Hưng Yên” năm 2013, năm 2014 theo hình thức thi sân khấu hóa cho cán bộ làm công tác dân vận các cấp trên địa bàn tỉnh; tổ chức các hội nghị tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường và trao tặng thùng xử lý rác thải, lắp hố rác cho các hộ gia đình thuộc khối dân vận xã và Tổ dân vận thôn trên địa bàn huyện, thành phố, góp phần vào thực hiện chương trình xây dựng NTM, đồng thời nâng cao nhận thức trong cán bộ, nhân dân về công tác dân vận của Đảng.

2.2- Tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cán bộ; tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc chính đáng của nhân dân; làm cho nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường mối quan hệ máu thịt của nhân dân với Đảng và Nhà nước.

BTV Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp trong tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên thông qua nhiều hình thức. BTV Tỉnh ủy

đã ban hành Đề án số 01 - ĐA/TU về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; Đề án số 04 - ĐA/TU về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nông thôn (khu phố) gắn với mối quan hệ phối hợp công tác giữa Bí thư chi bộ và trưởng thôn (khu phố) giai đoạn 2016 - 2020. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác dân vận, từng bước đổi mới nội dung học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và ban hành Quyết định số 1158-QĐ/TU ngày 15/5/2018 của BTV Tỉnh ủy ban hành Quy định việc các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ”. Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức khi thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Chỉ đạo các cấp chính quyền tăng cường việc đối thoại với nhân dân, xử lý kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan, qua đó đã giải quyết kịp thời những ý kiến, kiến nghị của nhân dân tại cơ sở, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, làm cho nhân dân tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng và sự điều hành quản lý của nhà nước. Chỉ đạo MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tạo điều kiện để thành viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, qua đó điều chỉnh những chủ trương, chính sách, quy định cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương mang lại hiệu quả tạo sự đồng thuận của nhân dân. Tăng cường công tác giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tại các kỳ họp HĐND các cấp về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tập trung giải quyết các vấn đề gây bức xúc trong nhân dân đã được xác định tại Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy: Nghị quyết số 10- NQ/TU về tập trung khắc phục có hiệu quả tình trạng khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp ở các xã trong vùng Dự án Khu đô thị Thương mại - Du lịch Văn Giang; Nghị quyết số 11- NQ/TU về tăng cường quản lý, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 12 - NQ/TU về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường giải quyết xử lý hiệu quả tình trạng vi phạm, lấn chiếm công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh; Thông báo số 977-TB/TU về việc giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; vi phạm hành lang giao thông, thủy lợi và hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép; không để phát sinh, hình thành các “điểm nóng” về khiếu nại, tố cáo trên địa bàn.

2.3- Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của các cơ quan nhà nước.

BTV Tỉnh ủy và cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục chỉ đạo các cơ quan hành chính nhà nước quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận về công tác dân vận; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và tổ chức thực hiện công

tác dân vận của cơ quan nhà nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; ban hành các văn bản để chỉ đạo thực hiện. UBND tỉnh đã ban hành: Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 08/7/2016 về việc tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới; Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 25/3/2016 về việc **đẩy mạnh thực hiện dân chủ** trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Công tác quản lý, điều hành của các cấp chính quyền chuyển mạnh theo hướng cụ thể, gần dân, sát dân, phát huy vai trò của nhân dân; các chính sách của Nhà nước được các cấp chính quyền tổ chức thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch. Trong đó, công tác cải cách hành chính được triển khai một cách tích cực, hiệu quả, hướng mạnh vào việc lấy “phục vụ” là tiêu chí chủ đạo trong thực hiện thủ tục hành chính đối với người dân và các tổ chức, doanh nghiệp... Nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm của công chức trong việc giải quyết công việc; tăng cường công tác thông tin, dự báo về thị trường nhằm định hướng cho doanh nghiệp khai thác tối đa năng lực sản xuất. Công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh và thu hút đầu tư được đẩy mạnh thực hiện ở các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh; công tác cải cách tổ chức bộ máy tiếp tục có chuyển biến, bước đầu khắc phục sự chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa một số cơ quan chuyên môn cùng cấp; công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 30/3/2018 thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 30/3/2018 triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Chính quyền các cấp tiếp tục chỉ đạo thực hiện các văn bản, quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử như: Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 15/CT-CTUBND ngày 28/9/2016 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Chú trọng học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận, xây dựng và thực hiện phong cách "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân", "nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin" trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Việc thực hiện cơ chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan nhà nước các cấp với nhân dân được thực hiện nghiêm túc; các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính; chú trọng thực hiện QCDC ở cơ sở; tăng cường tổ chức đối thoại, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của nhân

dân và doanh nghiệp liên quan đến các lĩnh vực đất đai, môi trường, đền bù, bồi thường, xây dựng, chính sách an sinh xã hội, thuế, an ninh trật tự, tệ nạn xã hội; UBND tỉnh đã tổ chức tuyên dương các doanh nghiệp tiêu biểu năm 2016 và đối thoại với doanh nghiệp năm 2017. UBND các cấp và một số ngành phân công lãnh đạo luân phiên thường trực tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Kết quả công tác thanh tra, tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (năm 2017) đã tiến hành 202 cuộc thanh tra hành chính, kết thúc 145 cuộc qua đó kiến nghị xử lý về kinh tế với số tiền 91.110 triệu đồng, thực hiện 119 cuộc thanh tra chuyên ngành, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền: 7.430 triệu đồng. Đã tiếp 1.421 lượt công dân, tiếp nhận 688 đơn thư khiếu nại và tố cáo, trong đó có 377 đơn đủ điều kiện xử lý.

Việc lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng chính sách, pháp luật được thực hiện thường xuyên và hiệu quả. Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; HĐND, UBND, các sở, ngành tham gia góp ý vào dự thảo dự án luật, tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người dân. Thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên và nhân dân; từng bước thực hiện có hiệu quả việc giám sát, phản biện xã hội và góp ý vào các hoạt động của tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, cán bộ, đảng viên, công chức, đại biểu dân cử trong thực thi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Duy trì hiệu quả hoạt động các mô hình tự quản ở cơ sở do các chi hội đoàn thể đảm nhận.

Cấp ủy các cấp đã cụ thể hóa Chương trình phối hợp số 01-CTr/BDVTU - BCSDUBND ngày 29/5/2017 giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về công tác dân vận đến năm 2021. Chỉ đạo khảo sát, đánh giá kết quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp đối với sự hài lòng của người dân và tổ chức trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2017.

2.4- Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các phong trào đua yêu nước, góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế, giữ vững độc lập chủ quyền, an ninh chính trị.

Thực hiện Kế hoạch số 771- KH/BDVTW ngày 8/3/2017 của Ban Dân vận Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2017. BTV Tỉnh ủy đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện văn bản của Trung ương, của tỉnh về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ban Dân vận Tỉnh ủy cơ quan thường trực Ban chỉ đạo (BCĐ) tỉnh về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã tích cực tham mưu với BTV Tỉnh ủy, BCĐ tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện: Quyết định số 1135-QĐ/TU kiện toàn BCĐ tỉnh về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; đồng thời ban hành các văn bản: Kế hoạch số 01- KH/BCĐ về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020; Thông báo số 02 - TB/BCĐ về việc thông báo ý kiến của Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận

khéo” tại Hội nghị tọa đàm về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2016; phát động phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 02 - KH/BCĐ về hoạt động của BCĐ tỉnh về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2017; Hướng dẫn số 01 - HD/BCĐ về xây dựng mô hình, điển hình “Dân Vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020. Tham mưu tổ chức Hội nghị tọa đàm “Dân vận khéo” nhằm trao đổi kinh nghiệm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp. Triển khai Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020; phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng triển khai cuộc thi viết về mô hình “Dân vận khéo”.

Cấp ủy các cấp đã chỉ đạo ban hành kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; tổ chức phát động phong trào thi đua và hướng dẫn các ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội lựa chọn, đăng ký xây dựng mô hình “Dân vận khéo” phù hợp với địa phương, đơn vị; chú trọng thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Chỉ đạo kiểm tra, đánh giá hiệu quả của các mô hình “Dân vận khéo”. Các cấp chính quyền luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tiếp tục chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; chỉ đạo triển khai đề án, kế hoạch xây dựng NTM tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; đánh giá kết quả thực hiện Đề án thí điểm tổ chức mô hình Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; triển khai Kế hoạch số 93a/KH-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh về giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi và hoạt động bên bãi, khai thác cát trái phép năm 2017; Đề án cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (CPI) giai đoạn 2016 - 2020. Tích cực tổ chức sản xuất chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo quy mô cánh đồng mẫu lớn; vận động các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế; thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án ngành công nghiệp và phát triển giao thông đường bộ. Đến hết tháng 12/2017, 10/10 huyện, thành phố đã thành lập BCĐ huyện về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; triển khai tới các xã, phường, thị trấn kế hoạch hoạt động và đăng ký xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” của đơn vị, địa phương cơ sở. Toàn tỉnh có 327 mô hình (trong đó, có 318 mô hình tập thể, 09 mô hình cá nhân) trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, cụ thể như: Lĩnh vực phát triển kinh tế có 66 mô hình; lĩnh vực văn hóa - xã hội, xây dựng NTM và bảo vệ môi trường có 146 mô hình; lĩnh vực an ninh - quốc phòng có 57 mô hình; xây dựng hệ thống chính trị có 28 mô hình và 30 mô hình khác theo chức năng, nhiệm vụ của các ban, sở, ngành tỉnh. Trong quá trình thực hiện đã xuất hiện các mô hình “Dân vận khéo”⁽²⁾. Thông qua các phong trào, các cuộc vận động để thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

⁽²⁾ Tiêu biểu: Mô hình khu dân cư (KDC) thôn An Tháp, (Nhân Hòa, Mỹ Hào, KDC Đông Khu (Đức Hợp, Kim Động), KDC Ngọc Lịch (Trung Trắc, Văn Lâm); tổ tự quản CCB thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm; tổ tự quản CCB thị trấn Lương Bằng, Kim Động; Hội Nông dân xã Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ; Hội Phụ nữ xã Thọ Vinh, Song Mai, Kim Động, chi Đoàn 5 xã Tân Dân, huyện Khoái Châu; tổ tự quản khu nhà trọ công nhân lao động trên địa bàn 4 huyện (Văn Lâm, Yên Mỹ, Mỹ Hào, Văn Giang)...

2.5- Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng để tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

BTV Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm chỉ đạo MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng đổi mới nội dung phương thức hoạt động. Duy trì và thực hiện tốt chế độ làm việc giữa cấp ủy với lãnh đạo MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Quan tâm lãnh đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc về mặt tổ chức và điều kiện hoạt động của MTTQ và các đoàn thể; tạo điều kiện thuận lợi về kinh phí hoạt động và phụ cấp cho cán bộ làm công tác dân vận cơ sở. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, mở rộng hình thức tập hợp nhân dân, hướng về cơ sở. Thông qua các phong trào, các cuộc vận động để thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội; tiêu biểu là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh; phong trào xây dựng khu dân cư “3 không”. Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đạt nhiều kết quả. Phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững với nhiều mô hình phát triển kinh tế - xã hội đem lại hiệu quả cao, giúp hàng nghìn đoàn viên, hội viên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Tổ chức Hội các cấp thực hiện tốt việc liên kết, tín chấp với các ngân hàng tạo điều kiện cho hội viên, đoàn viên vay hàng nghìn tỷ đồng để phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, việc chuyển giao ứng dụng tiên bộ khoa học, kỹ thuật cho hội viên được đẩy mạnh; các hoạt động nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm hơn. (năm 2017) tổ chức được 585 lớp chuyển giao KHKT; hỗ trợ vốn vay cho 70.441 lượt người với tổng số tiền trên 304.109 tỷ đồng; đã tổ chức nhiều buổi tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, hội thi, hội diễn, tư vấn cho đoàn viên, hội viên... MTTQ các cấp đã tích cực phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể ngày càng đa dạng thông qua các mô hình câu lạc bộ, các hoạt động và phong trào thi đua yêu nước đã góp phần tích cực xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh. Tổ chức giám sát thực hiện nhiệm vụ theo quy định; (Năm 2017) Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2011-2016; thành lập đoàn và tiến hành giám sát tại các huyện, thành phố. Tổ chức hội nghị biểu dương chủ tịch MTTQ Việt Nam cấp xã, Trưởng Ban Công tác Mặt trận và khu dân cư tiêu biểu giai đoạn 2013-2017. Phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh tổ chức 6 điểm tiếp xúc với hơn 1.000 cử tri tham gia; phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND các cấp tổ chức 448 cuộc tiếp xúc cử tri cho 63.000 cử tri tham dự và có 3.736 ý kiến về các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; đồng thời triển khai Chương trình phối hợp vận động, giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm giai đoạn 2017 - 2020; biểu dương 99 đồng bào công giáo tiêu biểu trong phong trào thi

đưa yêu nước 5 năm 2012 - 2017. Hội Nông dân tham gia giám sát 10 cuộc về việc quản lý, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp. Hội Liên hiệp phụ nữ: Tham gia hòa giải thành công 34 vụ tranh chấp, mâu thuẫn hôn nhân gia đình và các vấn đề xã hội khác ngay từ cơ sở; tuyên truyền được 723 cách làm hay, điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực. Hội Cựu chiến binh tỉnh kiểm tra 6 huyện, thành hội, 11 cơ sở hội; giám sát 9 lần cấp huyện, 21 lần cấp cơ sở; cấp huyện, thành hội kiểm tra 143 hội cơ sở, 201 chi hội; giám sát 96 hội cơ sở, 437 chi hội, 954 hội viên. Nội dung kiểm tra, giám sát của các cấp hội có lồng ghép nội dung thực hiện công tác dân vận, QCCDC ở cơ sở; duy trì hoạt động những mô hình tự quản do CCB, CQN đảm nhận: 17 tổ tự quản ATGT đường bộ, đường sắt; 168 tổ an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; 610 tổ hòa giải của CCB - CQN đã tham gia hòa giải thành công 1.403 vụ; 109 tổ tuyên truyền vệ sinh môi trường, tổ chức được 27 lớp tập huấn cho 1.516 cán bộ, hội viên.

2.6- Xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp.

BTV Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội. BTV Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo việc thành lập và kiện toàn khối dân vận cơ sở, ban hành các văn bản để chỉ đạo thực hiện: Thông báo số 593 - TB/TU về việc phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo”; kiện toàn tổ chức bộ máy khối dân vận cơ sở; Thông báo số 866 - TB/TU về quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, khu phố theo Nghị định số 29/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND ngày 31/7/2013 của HĐND tỉnh Hưng Yên về quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, khu phố theo Nghị định số 29/2013/NĐ-CP của Chính phủ; Thông báo 396 - TB/TU về việc sửa đổi quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; thôn, tổ dân phố và Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND, ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc sửa đổi Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 24/9/2013 của UBND tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Đồng thời chỉ đạo Ban Dân vận cấp ủy các cấp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho cán bộ cơ sở; từ năm 2013 đến năm 2017, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tổ chức 5 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho 976 cán bộ làm công tác dân vận các cấp trong tỉnh.

Các cấp ủy đảng phân công lãnh đạo trực tiếp phụ trách công tác dân vận; bố trí, giới thiệu cán bộ, đảng viên có năng lực đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo chủ chốt của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Cấp tỉnh, cấp huyện và các Đảng ủy trực thuộc phân công đồng chí Ủy viên BTV cấp ủy trực tiếp làm Trưởng ban Dân vận (riêng Đảng ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh phân công đồng chí cấp ủy viên) phụ trách công tác dân vận; Đảng ủy các xã, phường, thị trấn phân công đồng chí bí thư đảng ủy làm trưởng khối dân vận. Các sở, ban, ngành phân công lãnh

đạo cơ quan phụ trách dân vận; đến nay, 100% các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể tỉnh đã phân công 01 đồng chí lãnh đạo phụ trách công tác dân vận và 01 đồng chí cán bộ kiêm nhiệm giúp việc cho đồng chí lãnh đạo về công tác dân vận; 10/10 UBND huyện, thành phố phân công 01 đồng chí lãnh đạo phụ trách công tác dân vận và 01 đồng chí cán bộ kiêm nhiệm giúp việc cho đồng chí lãnh đạo về công tác dân vận. Đồng thời quan tâm chỉ đạo MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội củng cố, phát triển tổ chức; phát triển đoàn viên, hội viên (năm 2017) đã phát triển thêm 42 tổ chức mới, nâng tổng số lên 2.529 tổ chức cơ sở, kết nạp được 8.636 đoàn viên, hội viên mới, nâng tổng số lên 730.510 đoàn viên, hội viên. Hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ của các hội, đoàn thể và hội quần chúng: Đại hội Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp thanh niên, Hội Người mù...

Năm 2018, tập trung xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII. Ngày 05/02/2018 Ban chấp hành đảng bộ tỉnh ban hành Kế hoạch số 88-KH/TU “thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Chương trình số 24-CTr/TU “thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; đồng thời chỉ đạo cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện; chỉ đạo hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức và tổ chức thực hiện.

2.7- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc thực hiện công tác dân vận.

BTV Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo và giao cho các cơ quan tham mưu, các cấp ủy đảng tổ chức kiểm tra, giám sát báo cáo kết quả. Ở cấp tỉnh, hằng năm, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu BTV Tỉnh ủy thành lập các đoàn và tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận. Trong các năm từ 2013 đến năm 2017, BTV Tỉnh ủy và BCĐ tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở đã tổ chức 06 cuộc kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, Chương trình hành động số 24-CTr/TU; Đề án số 01; việc xây dựng, xét và công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá”, “Thôn văn hoá”, “Làng văn hoá”, “Tổ dân phố văn hoá” và tương đương; “Cơ quan đạt chuẩn văn hoá”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hoá”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá” trên địa bàn tỉnh. Ban Dân vận Tỉnh ủy đã phối hợp với một số đơn vị có liên quan trong các năm từ 2013 đến năm 2017 tổ chức 5 Đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận, QCDC ở cơ sở tại 40 đơn vị, địa phương, cơ sở trong tỉnh. Cấp huyện kiểm tra, giám sát theo hình thức phối hợp với các chuyên đề khác hoặc kiểm tra, giám sát sâu ở các xã, phường, thị trấn và các đơn vị trực thuộc; tiêu biểu Ban Dân vận các huyện Văn Giang, Mỹ Hào, Khoái Châu và Ân Thi đã tích cực tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận trong đó có nội dung thực hiện

Nghị quyết số 25-NQ/TW, Chương trình hành động số 24-CTr/TU và chương trình hành động của huyện về thực hiện công tác dân vận.

IV- ĐÁNH GIÁ CHUNG, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1- Đánh giá chung

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 25 - NQ/TW, BTV Tỉnh uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, quan điểm và giải pháp của Nghị quyết số 25 - NQ/TW đề ra. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức cán bộ được tăng cường; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị và nhân dân về vị trí của công tác dân vận trong tình hình mới. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng được nâng lên thông qua việc nắm bắt tình hình nhân dân, kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan đến đời sống người dân. Công tác dân vận của chính quyền và lực lượng vũ trang được đổi mới. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai trong toàn hệ thống chính trị. Chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều tiến bộ trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, huy động được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng mở rộng, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, văn minh đô thị, tương trợ lẫn nhau góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Các cấp ủy Đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận; kịp thời khắc phục những hạn chế, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2- Hạn chế, nguyên nhân

2.1- Hạn chế

- Việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền nhất là ở cơ sở về thực hiện Nghị quyết số 25 - NQ/TW còn chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận ở một số địa phương, đơn vị chưa thường xuyên, chưa tạo ra được sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

- Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân có nơi còn hình thức, chưa thực sự tôn trọng và lắng nghe tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Việc giải quyết một số vụ việc phức tạp nảy sinh ở cơ sở còn kém hiệu quả.

- Việc tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện công tác dân vận, biểu dương, khen thưởng các điển hình, mô hình tiêu biểu trong thực hiện tốt công tác dân vận, phong trào thi đua “Dân vận khéo” chưa được thực hiện thường xuyên. Chế độ thông tin báo cáo với cơ quan cấp trên có việc còn chưa kịp thời.

2.2- Nguyên nhân của những hạn chế

- Một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị nhất là ở cơ sở chưa nhận thức thật sự đầy đủ dẫn đến việc triển khai, quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 25 -

NQ/TW và các văn bản của tỉnh về công tác dân vận chưa thường xuyên; một số cán bộ, công chức nhận thức về công tác dân vận còn hạn chế.

- Một số ít cán bộ lãnh đạo chính quyền, cán bộ công chức ở một số địa phương, đơn vị còn xem nhẹ công tác dân vận, coi công tác dân vận là của Đảng, của cấp ủy, của Ban Dân vận, của các đoàn thể. Vì vậy khi thực thi nhiệm vụ chưa thấm nhuần sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận và công tác dân vận của cơ quan nhà nước, có việc còn gây phiền hà tới tổ chức, cá nhân khi họ đến liên hệ giải quyết công việc với các cấp chính quyền.

- Một số nơi khối dân vận chưa làm tốt vai trò nắm tình hình nhân dân, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm trong nhân dân tại cơ sở. Việc phối hợp trao đổi cập nhật, thông tin, nắm, dự báo tình hình nhân dân, tình hình cơ sở của một số cán bộ làm công tác dân vận trong khối các cơ quan nhà nước có lúc chưa kịp thời.

- Sự phối hợp giữa lực lượng làm công tác dân vận trong hệ thống chính trị ở một số địa phương, cơ sở chưa thường xuyên, thiếu chặt chẽ, đồng bộ.

3- Bài học kinh nghiệm

Từ thực tiễn chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 5 năm qua, bước đầu rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

1- Nơi nào cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 25 - NQ/TW, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện thì nơi đó công tác dân vận được thực hiện tốt.

2- Công tác tuyên truyền phổ biến các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận: Nghị quyết số 25 - NQ/TW, Kết luận số 114 - KL/TW, Chỉ thị số 16/CT - TTg; Chương trình hành động số 24-CTr/TU phải được tiến hành thường xuyên, liên tục với các hình thức đa dạng, phong phú để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân nâng cao nhận thức về chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về công tác dân vận.

3- Thường xuyên quan tâm chỉ đạo rà soát, bổ sung các văn bản thực hiện công tác dân vận gắn với các lĩnh vực của địa phương, cơ quan, đơn vị, cơ sở cho phù hợp.

4- Tăng cường bám sát cơ sở, phát hiện những vấn đề nảy sinh, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy các giải pháp xử lý trên cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền vận động, thuyết phục nhân dân. Quan tâm giải quyết dứt điểm các nơi có vấn đề nổi cộm ngay từ cơ sở.

5- Đẩy mạnh thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động giữa chính quyền với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, Thực hiện hiệu quả QCDC ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

6- Tăng cường công tác tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Thường xuyên kiểm tra, giám sát; duy trì sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện công tác dân vận, gắn với thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị, qua đó phát hiện các điển hình, mô hình “Dân vận khéo” biểu dương, khen thưởng nhân rộng.

Phần thứ hai
NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TIẾP TỤC
THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT THỜI GIAN TỚI

I- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1- Tiếp tục quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận, các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận: Nghị quyết số 25 - NQ/TW; Quyết định số 217; Quyết định số 218; Kết luận số 114 - KL/TW; Chương trình hành động số 24 - CTr/TU; Kế hoạch số 147/KH - UBND; Chỉ thị số 04/CT-UBND; Chỉ thị số 08/CT-UBND; đồng thời thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 29/11/2017 của Tỉnh ủy về tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Quyết định số 1158-QĐ/TU ngày 15/5/2018 của BTV Tỉnh ủy ban hành Quy định việc các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ”. Nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thực hiện công tác dân vận.

2- Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí công tác dân vận trong tình hình mới. Đổi mới và nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, nhất trí với mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ công tác dân vận. Tăng cường lãnh đạo công tác thông tin, tuyên truyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan thông tin đại chúng; mở rộng các kênh thông tin truyền thông, đối thoại trực tiếp với nhân dân, góp phần giải tỏa bức xúc, hoài nghi trong xã hội. Chú trọng việc định hướng và quản lý các phương tiện thông tin địa chúng, nhất là các trang mạng xã hội. Chủ động đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch chống phá khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc các quan điểm, giải pháp về công tác dân vận của Đảng để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức là cán bộ dân vận của Đảng. Phát hiện, bồi dưỡng kỹ năng vận động nhân dân cho những người có uy tín trong cộng đồng dân cư, tạo điều kiện để họ tham gia tuyên truyền đường, lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự lan tỏa, sức sống của công tác dân vận trong tình hình mới.

3- Ban Dân vận các cấp tham mưu với cấp ủy tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án số 01, Đề án số 02. Chủ động tham mưu giúp cấp ủy tổ chức triển khai, quán triệt, tổng kết, sơ kết các chỉ thị, nghị quyết kết luận của Trung ương, của tỉnh; kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận; hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng và công tác tôn giáo; đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, hoạt động của tổ dân vận thôn.

Tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo đại hội nhiệm kỳ của một số tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng nhân dân.

4- Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước. Cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm vận động nhân dân. Xây dựng và thực hiện phong cách; "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân", "nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin"; chủ động nắm chắc thông tin cơ sở. Các cơ quan nhà nước có quan hệ trực tiếp với nhân dân cần công khai các quy định cụ thể về trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức để nhân dân biết và giám sát, kiểm tra việc thực hiện. Chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính đặc biệt là thủ tục hành chính liên quan đến nhân dân. Nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm của công chức trong việc giải quyết các việc liên quan đến nhân dân; tăng cường đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân và giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại của nhân dân. Chủ động rà soát những lĩnh vực nhân dân có nhiều bức xúc, những vấn đề mới nảy sinh để hướng dẫn, chỉ đạo cụ thể về công tác dân vận như: công tác dân vận trong xây dựng NTM, trong đền bù giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư; trọng tâm thực hiện Thông báo số 1170-TB/TU ngày 25/5/2018 của BTV Tỉnh ủy về việc triển khai kế hoạch khảo sát của Ban Dân vận Tỉnh ủy năm 2018...

Làm tốt công tác thanh tra nhân dân, công tác hòa giải cơ sở; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; chủ động nắm tình hình và giải quyết những công việc liên quan đến đời sống của nhân dân. Chú trọng đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết tốt các chính sách đối với người nghèo, người khuyết tật và các chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở cơ sở.

5- Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, giữ vững độc lập chủ quyền, an ninh chính trị. Công tác dân vận trong tình hình mới phải tập hợp được quần chúng nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, giữ vững độc lập chủ quyền, an ninh chính trị. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội lựa chọn các hình thức phát động thi đua phù hợp với thực tế tại địa phương, đơn vị. Đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và các phong trào do Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phát động.

Tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, tích cực lao động, học tập, sản xuất, kinh doanh, làm giàu cho mình, cho xã hội; tham gia đấu tranh, phòng, chống tội phạm, tiêu cực, tệ nạn xã hội.

6- Tiếp tục nâng cao chất lượng, đa dạng hoá hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, tập trung về cơ sở, thực hiện tốt vai trò là "cầu nối" giữa Đảng với nhân dân; Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội là nòng cốt trong việc nắm bắt dư luận xã hội, phát huy dân chủ, năng lực trí tuệ, ý thức trách nhiệm của công dân trong thực hiện giám sát xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua "Dân vận khéo"; đoàn

kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, xây dựng đời sống văn hoá, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội theo Quyết định số 217 và Quyết định số 218, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực hơn nữa về ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện công tác dân vận, QCDC ở cơ sở.

7- Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận Đảng, đặc biệt là đội ngũ cán bộ tham mưu và chuyên trách; có cơ chế, chính sách thu hút người có năng lực, có uy tín, có kinh nghiệm làm công tác dân vận.

Tiếp tục quan tâm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận, QCDC ở cơ sở cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Duy trì tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện công tác dân vận, QCDC ở cơ sở; chú trọng biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân vận để nhân rộng.

II - KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1- Đề nghị Trung ương bổ sung Quy định số 293 - QĐ/TW ngày 23/3/2010 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố thêm các nội dung về chức năng, nhiệm vụ, cán bộ làm công tác dân vận của Đảng ủy khối. Có quy chế cụ thể quy định việc phối hợp giữa Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh với các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh trong thực hiện công tác dân vận, để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng.

2- Đề nghị Ban Dân vận Trung ương tăng cường hơn nữa sự chỉ đạo, định hướng về công tác dân vận và việc thực hiện QCDC ở cơ sở; thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo về công tác dân vận, QCDC để các tỉnh, thành phố có điều kiện được nghiên cứu, trao đổi học tập kinh nghiệm, góp phần làm tốt công tác chỉ đạo thực hiện công tác dân vận, QCDC. Định kỳ, cần thiết tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá công tác dân vận, QCDC ở sở.

Vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên trân trọng báo cáo.

(Gửi kèm theo báo cáo là các phụ lục, biểu tổng hợp số liệu)

Nơi nhận:

- Ban Dân vận TW;
- Các Đ/c UVBTV Tỉnh ủy;
- Các ban, BCS Đảng, Đảng đoàn;
- Các sở, ngành tỉnh;
- MTTQ và các hội, đoàn thể tỉnh;
- BTV huyện ủy, thành ủy, ĐUTTTU;
- LĐVP, CVTH-ĐN^{Hậu};
- Lưu VPTU.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



Đỗ Xuân Tuyên